

BÁO CÁO

Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 13-ĐA/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Công văn số 3216/UBND ngày 24/10/2023 của UBND thị xã Đức phổ về việc báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án 13-ĐA/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.UBND phường Phổ Văn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong phường đã góp phần làm cho tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phường tiếp tục phát triển, ổn định; công tác vận động quần chúng được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng; hệ thống chính trị nhận thức đầy đủ và có trách nhiệm hơn đối với công tác dân vận của Đảng, công tác vận động quần chúng đã hướng nhiều hơn về cơ sở, lĩnh vực an sinh xã hội được cấp ủy Đảng và chính quyền chú trọng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày một nâng cao.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, công tác dân vận vẫn còn gặp không ít khó khăn: tình hình tranh chấp đất đai, khiếu nại, khiếu kiện vẫn còn diễn ra ngày một nhiều; công tác phối kết hợp giữa chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác có những lúc, những thời điểm thiếu đồng bộ làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai; công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn còn những hạn chế nhất định; tỷ lệ nhân dân tham gia hội họp dù đã có nhiều chuyển biến, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra; các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện

- Sau khi có Đề án số 13-ĐA/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022-2026, UBND Phường đã xây dựng Kế hoạch số 06a/KH-UBND, ngày 27/2/2023 của UBND phường về thực hiện Đề án số 13-ĐA/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022 – 2026.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Kết quả thực hiện một số mục tiêu cụ thể của Đề án (chỉ đánh giá đối với các mục tiêu hàng năm, nêu rõ việc thực hiện nội dung các mục tiêu, có số liệu minh chứng cụ thể).

Trong năm qua, cả hệ thống chính trị tại địa phương vào cuộc tuyên truyền vận động Nhân dân ra sức thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” nhờ vậy đã tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế tại địa phương, nhất là việc thực hiện các dự án trên địa bàn phường được thuận lợi, tỷ lệ người dân đồng thuận với các dự án trên địa bàn phường đảm bảo các quy định của pháp luật đạt 100%.

2.2. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu cụ thể trong việc thực hiện công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (nêu rõ việc thực hiện nội dung các chỉ tiêu, có số liệu minh chứng cụ thể).

Năm qua, thực hiện công tác dân vận đã tạo nên sự đồng thuận cao trong Nhân dân, nhiều chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện ngày càng đem lại hiệu quả cao; kinh tế - xã hội tại địa phương ngày phát triển, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; dân chủ xã hội được phát huy, cụ thể: Công tác văn hóa thông tin, Đài truyền thanh được quan tâm, thường xuyên đưa tin bài, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Công tác chính sách, an sinh xã hội được quan tâm; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết các chế độ chính sách đối với gia đình có công cách mạng, năm 2023 đã huy động được 12,379.000 đồng; quỹ “*Đền ơn đáp nghĩa*”; quỹ Vì người nghèo là 6.500.000 đồng. Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” ngày một nâng về chất, cơ quan, TDP đạt văn hóa đạt 100%; tỷ lệ gia đình văn hóa 97%; đường làng, ngõ xóm thông thoáng sạch đẹp, có điện chiếu sáng về đêm. Công tác chăm lo cho người nghèo ngày càng được quan tâm. Nhờ làm tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nên địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần của người dân ngày được cải thiện nâng cao.

2.3. Việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Công tác dân vận của hệ thống chính trị phường luôn được UBND Phường quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Xác định công tác tuyên truyền, vận động là rất quan trọng, phải đi trước một bước nhằm hiện thực hóa phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*”. Khi nhân dân đã thông suốt, đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thì việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương là rất thuận lợi. Vì vậy, UBND Phường luôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo động lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Công tác dân vận của chính quyền được quan tâm thực hiện. Tại bộ phận một cửa UBND phường thường xuyên cập nhật và công khai đầy đủ các thủ tục hành chính để tổ chức nhằm phổ biến rộng rãi trong nhân dân biết rõ các quy định; thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính được thuận lợi và nhanh chóng.

- Việc thực hiện Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, “*Quảng Ngãi vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía*

sau", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Việc xây dựng, nhân rộng ít nhất 01 mô hình "Dân vận khéo" trong năm.

Hằng năm, UBND Phường xây dựng kế hoạch và phát động đăng ký mô hình Dân vận khéo. Năm 2023, xây dựng mới 01 mô hình dân vận khéo, cụ thể " Mô hình sự hài lòng của tổ chức và công dân là thước đo chất lượng phục vụ" giúp giải quyết các thủ tục hành chính xác, nhanh gọn.

- Việc đổi mới công tác tuyên truyền, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thực.

Ngoài việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước qua hệ thống Đài Truyền thanh phường, các cơ quan trong hệ thống chính trị của phường; trên các trang Thông tin điện tử của UBND phường, Zalo của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường. Nhờ đó, các chủ trương, chính sách của Nhà nước và của địa phương được chuyển tải rộng rãi đến nhân dân trong Phường nắm bắt kịp thời để thực hiện.

- Xây dựng, ban hành và triển khai Quy chế phối hợp công tác dân vận giữa Ủy ban nhân dân với Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận.

Hằng năm, UBND Phường xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Khối Dân vận Đảng ủy và các Hội đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn Phường.

Tham mưu xây dựng Kế hoạch Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó quan tâm nắm tình hình, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trên địa bàn Phường để có hướng và giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho thanh niên có hướng lập nghiệp.

- Kết quả việc vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu, phát triển du lịch nông thôn; vận động Nhân dân tham gia xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải, tham gia phong trào "Ngày Chủ nhật xanh". Việc nhân rộng mô hình hay, hiệu quả; tham gia giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới.

Phối hợp với Mặt trận, các hội đoàn thể chính trị xã hội phường, các TDP thường xuyên tuyên truyền và tổ chức thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường gắn với thực hiện phong trào "Ngày Chủ nhật xanh". Cụ thể: như mô hình Lò đốt rác tại hộ gia đình do Hội nông dân phát động; vận động nhân dân thu gom rác tại các điểm xử lý rác tạm thời, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp.

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia ý kiến về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và phường đạt chuẩn đô thị văn minh; tổ chức

lấy ý kiến của người dân về sự hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh.

Triển khai thực hiện theo quy chế dân chủ với nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, triển khai thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 và các văn bản liên quan đến công tác vận động quần chúng gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. UBND phường quan tâm, thực hiện nội dung công khai cho dân biết như: Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường, dự án phát triển kinh tế - xã hội, dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của phường; đảm bảo dân chủ, minh bạch thông qua các hình thức phù hợp để người dân được biết.

3. Đánh giá chung, hạn chế, nguyên nhân

3.1. Đánh giá chung

Trong năm qua được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp hoạt động của cả hệ thống chính trị, nên thực hiện Quy chế dân vận được phát huy góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt năm “*năm dân vận chính quyền*” các hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới, dân chủ cơ sở được phát huy, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đáng chú ý là công tác dân vận trong năm đã tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân tổ chức thực hiện việc triển xây dựng các công trình ở địa phương được thực hiện đúng kế hoạch; thông qua công tác dân vận, vai trò của các Tổ dân vận được phát huy; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân ngày càng gắn kết.

3.2. Hạn chế và nguyên nhân

- Tình hình tranh chấp đất đai, khiếu kiện, khiếu nại vẫn còn nhiều, tình trạng cấp chồng giấy CNQSDĐ vẫn còn xảy ra.

- Công tác tuyển quân gặp nhiều khó khăn, còn nhiều thanh niên chống khám, chống lệnh gọi nhập ngũ.

- Các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, phức tạp.

- Tình trạng xả rác thải gây ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

- Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân, nhất là những kiến nghị của nhân dân trong công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

-Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; chương trình giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trên đây là báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 13-ĐA/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy .UBND Phường Phổ Văn kính báo cáo UBND thị xã Đức Phổ ./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã Đức Phổ;
- TT Đảng ủy;
- CT, PCT UBND phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Linh